

6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อขยายฐานธุรกิจในแต่ละส่วนของบริษัทฯ เนื่องจากคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มยอดขาย ทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางการส่งออก ตัวอย่างเช่น ตลาดญี่ปุ่นซึ่งได้มีการยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปแบบสดจากไทย นอกจากนี้โครงการพัฒนาและลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มความพร้อมและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการการผลิตและต้นทุน ซึ่งนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ทั้งในธุรกิจต้นน้ำและธุรกิจปลายน้ำ

6.1 ธุรกิจต้นน้ำ

6.1.1 โครงการปรับปรุงโรงฟัก

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงฟักจำนวน 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการฟักไข่ที่ส่งมาจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ 7 แห่งของบริษัทฯ ซึ่งมีกำลังการฟัก 21.6 ล้านฟองต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มกำลังการฟักไข่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงและขยายผลผลิตในสายธุรกิจอื่นๆ โดยมีโครงการลงทุนเพื่อติดตั้งตู้อบอัตโนมัติ (setter) จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องฟัก (hatcher) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมและเพิ่มกำลังการผลิต โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นเป็นประมาณ 24.3 ล้านฟองต่อปี ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการสั่งเครื่องฟักจากต่างประเทศ

มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 13 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งเครื่องฟักให้แล้วเสร็จและเริ่มใช้งานภายในต้นปี 2558

6.1.2 โครงการฟาร์มเป็ดเนื้อ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจฟาร์มเป็ดเนื้อกับเกษตรกรคู่สัญญาเป็นส่วนใหญ่ และมีการทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของบริษัทฯ เอง จำนวน 6 ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีนโยบายและแผนธุรกิจในการเพิ่มสัดส่วนการเลี้ยงเป็ดเนื้อ (commercial farm) ต่อสัดส่วนการเลี้ยงเป็ดเนื้อโดยเกษตรกรคู่สัญญาเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมคุณภาพ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคคลภายนอกอีกด้วย โดยบริษัทฯ มีโครงการที่จะลงทุนในการทำฟาร์มเป็ดเนื้อที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และเพชรบูรณ์ อีก 3-4 ฟาร์ม โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกประมาณ 2-3 ล้านตัว

มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการสร้างฟาร์มเป็ดเนื้อ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558

6.2 ธุรกิจปลายน้ำ

6.2.1 โครงการปรับปรุงโรงงานชำแหละและแปรรูป

บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนซื้อและติดตั้งเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในกระบวนการชำแหละและแปรรูปเป็ด โดยมีการลงทุนในปี 2557 – 2559 เพื่อรองรับความต้องการในตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถลดต้นทุน

ในการผลิตซึ่งมาจากลดการพึ่งพิงแรงงานจำนวนมาก มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 210 ล้านบาท โดยบริษัท คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงโรงงานชำแหละและแปรรูปเปิดให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปลายปี 2559

การลงทุนเครื่องจักรใหม่เป็นการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับโรงงานชำแหละและแปรรูปอาหารซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ โดยปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนดำเนินงานและพิจารณาเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตไว้เรียบร้อยแล้ว

6.3.2 โครงการโรงงานชำแหละและแปรรูปแห่งใหม่

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานชำแหละและแปรรูปอาหาร 1 โรง โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 18 ล้านตัวต่อปี เพื่อเป็นเตรียมการสำหรับการรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีโครงการที่จะลงทุนสร้างโรงงานชำแหละและแปรรูปแห่งใหม่ ซึ่งมีกำลังการผลิตเนื้อเป็ดราว 9 ล้านตัวต่อปี สำหรับการผลิต 10 ชั่วโมงต่อวัน (และสามารถเพิ่มกะในการทำงานได้อีก 1 กะในระยะยาว ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นราว 18 ล้านตัวต่อปี) การสร้างโรงงานแห่งใหม่ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการสร้างได้ในปี 2558 และคาดว่าจะเริ่มทำการผลิตจริงได้ ในช่วงปลายปี 2559 ภายใต้กรอบการลงทุนราว 800 ล้านบาท